

-ตัวอย่างการเขียนประวัติย่อ-

ดร.ชัยวัฒน์ รัตนวงศ์

ประเภท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อายุ ๔๗ ปี
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ ๑๐/๓ ซอย ๖/๑ ถนนเจริญราษฎร์เหนือ
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘-๖๗๓๖-๕๓๘๐
การศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง นักทัศนวิทยาชำนาญการ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์



เกียรติคุณ

ดร.ชัยวัฒน์ รัตนวงศ์ เป็นบุตรคนเดียว ครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรกรรม และรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ดร.ชัยวัฒน์ช่วยแบ่งเบาภาระของมารดาเป็นอย่างดีมาตั้งแต่วัยเยาว์ มารดาฝึกให้ตื่นแต่เช้า หุงข้าว ล้างจาน หลังเลิกเรียนต้องรีบกลับมาทำงานบ้านและรีบไปช่วยมารดาทำงานเกษตรกรรม เช่น รดน้ำหอมแดง เก็บ เครื่องสูบน้ำและนำอุปกรณ์การทำเกษตรกลับบ้าน ดร.ชัยวัฒน์ปฏิบัติตนเช่นนี้โดยไม่เห็นแก่ความยากลำบาก สมัยเป็นเด็กมารดาได้เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่ปีกมดลูก ๑ ครั้ง และผ่าตัดมดลูก ๑ ครั้ง จากนั้นในปี ๒๕๔๕ มารดาป่วยเป็นโรคต่อกระจุก ต้องเข้ารับการลอกตาทั้งสองข้าง ต้องใช้อุปกรณ์ปิดตาหลังจากการผ่าตัดเสร็จ ๕ ๖ ปี กระจกตาไม่สามารถมองเห็นได้ ดร.ชัยวัฒน์นอนเฝ้ามารดาเย็บป่วย คอยดูแลประคบประพาย นำกระโถน มาให้มารดาองปัสสาวะ คอยอำนวยความสะดวกให้มารดา ถึงจะต้องดูแลมารดาเพียงลำพังคนเดียว แต่ก็ ตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เหน็ดเหนื่อย และยังทำหน้าที่ลูกที่ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย นอกจากนี้ ยังดูแลบิดาในสถานภาพที่เป็นนักโทษ ขณะถูกคุมขังในเรือนจำกลางพิษณุโลก เมื่อบิดाप่วยด้วยโรคเส้นเลือด ในสมองแตก ร่างกายซีกขวาพิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงได้ย้ายมาคุมขังที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษ พันโทขอออกมารักษาตัวอยู่กับมารดา ดร.ชัยวัฒน์จึงต้องเป็นกำลังสำคัญในการ ช่วยมารดาดูแลบิดา จนกระทั่งบิดาเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง

ปัจจุบันดร.ชัยวัฒน์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กำกับดูแลการจัดการศึกษา สำหรับผู้ต้องขัง เป็นผู้อุทิศตนในการทำงาน มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความสามารถ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานราชทัณฑ์ เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่หาความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานเรือนจำ ซึ่งผลจากการตั้งใจ ทำงาน เสียสละทุ่มเท อุทิศตนให้กับงานราชการ และการปฏิบัติตามคำสอนของมารดามาโดยตลอด เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นที่รักของครอบครัว ญาติ และคนในชุมชน

จากประวัติและคุณสมบัติของ ดร.ชัยวัฒน์ รัตนวงศ์ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับยกย่อง สรรเสริญให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูทวดเทออย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑